



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  
ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู  
สำนักงานการศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)

.....  
ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง สำนักงานการศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานการศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย และโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า นั้น  
บัดนี้ การดำเนินการประเมินดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงขอประกาศดังนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เข้ารับการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	วัน เวลา สถานที่
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู	๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายงานตัว ๐๘.๓๐ น.- ๐๙.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ห้องประชุม สภาเทศบาลนครเชียงราย

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

- (๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
- (๒) เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินที่จะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ประเมิน
- (๓) ต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการสรรหาฯ พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน ไปในวันประเมินหากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้ารับการประเมิน กรรมการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้รับการประเมิน

/(๔) ต้องไปถึงสถานที่...

(๔) ต้องไปถึงสถานที่ประเมินตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงภายหลังจากที่ได้เรียกถึงลำดับที่ที่เข้ารับการประเมินไปแล้ว กรรมการดำเนินการสรรหาฯ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน

(๕) เมื่อเข้ารับการประเมินเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยฉับพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังประเมินอยู่

หากผู้ใดไม่มาเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหารายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ รายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างฉบับนี้ ก็จะไม่มีความได้รับแต่งตั้งและทำสัญญาจ้างกับเทศบาลนครเชียงราย

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายภูวิศ วรรณพฤษ์)

ปลัดเทศบาลนครเชียงราย

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1)

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาจีน

ที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
1	002	นางสาวดวงนภา หมีเซ่งู๋	
2	003	นางสาวกมลวรรณ คำภีระ	
3	006	นางสาวปิ่นณพัฒน์ นันทสมบัติ	
4	009	นายหิรัญ ศรีวิชัย	
5	013	นางสาวมลิวลีย์ มูลเมือง	
6	015	นางสาวธัญกมล นะใจ	
7	018	นางสาวณัฐสุดา ทอนทรัพย์	

(นายภูวิศ วรรณพฤกษ์)

ปลัดเทศบาลนครเชียงราย